



ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัย

ข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยศาลจังหวัดนนทบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลไทย ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องมีผลงานการทำความสะอาดประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนองานจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

๕. ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ศาลจังหวัดนนทบุรี ขอทรงสิทธิ์จะงดจ้างหรือเลือกจ้างไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำเสมอไป โดยคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาได้ และจะทำการสัญญาก่อนนี้ผู้กัพันมิได้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานศาลยุติธรรม

กำหนดดูสถานที่ งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙...ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และรักษาความปลอดภัย อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เสนอราคาจะต้องไปดูพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพสถานที่ด้วยตนเอง หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่และทราบถึงสภาพของสถานที่และทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีการตรวจสอบแล้ว และจะนำเหตุที่มีได้มาดูสถานที่ มาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองและรับซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ . ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคาร สถานที่และรักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑

กำหนดเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และรักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๘๙ ๕๙๗๓ ต่อ ๑๓๙ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.ntbc.coj.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางสาวศิริพร กาญจนสูตร)
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี